
บันทึกการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชดุที่  ๒๖  ปีที ่ ๑ 
ครั้งที ่ ๑๔  (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีห่นึ่ง) 

วันพฤหัสบดีที ่ ๗  กันยายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๖ 
ณ  ห้องประชมุสภาผู้แทนราษฎร  อาคารรัฐสภา 

-------------------------- 

เริ่มประชุมเวลา  ๑๑.๐๕  นาฬิกา 

ก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม  นายพิเชษฐ์  เชื้อเมืองพาน  รองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานสภาผู้แทนราษฎร  ขึ้นบัลลังก์ 
และได้อนุญาตให้สมาชิกฯ  ปรึกษาหารือ  ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๒๔ 

เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้กล่าว 
เปิดประชุม  และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาญัตติเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาราคากุ้ง
และสินค้าเกษตรตกต่่า  โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร  ชุดที่  ๒๖  
ปีที่  ๑  ครั้งที่  ๑๓  (สมัยสามัญประจ่าปีครั้งที่หนึ่ง)  วันพุธที่  ๖  กันยายน  ๒๕๖๖  
คือ   

๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่่า  ซึ่ง  นายอรรถกร  ศิริลัทธยากร  
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑) 

๒. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาการแก้ไขปัญหาราคา 
พืชผลทางการเกษตรตกต่่าและต้นทุนสูง  ซึ่ง  นายร่มธรรม  ข่านุรักษ์  เป็นผู้เสนอ   
(ในระเบียบวาระที่  ๕.๒) 

๓. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่่า  ซึ่ง  นางสาวพิมพ์ภัทรา  วิชัยกุล  
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๓) 

๔. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ 
พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่่า  ซึ่ง  นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง  
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๔)  
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๕. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหา  
ราคาผลผลิตตกต่่าอย่างเป็นระบบ  ซึ่ง  นางมุกดาวรรณ  เลื่องสีนิล  เป็นผู้เสนอ   
(ในระเบียบวาระที่  ๕.๕) 

๖. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาศึกษาแนวทาง  
ในการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่่า  ซึ่ง  นายวรศิษฎ์  เลียงประสิทธิ์  เป็นผู้เสนอ   
(ในระเบียบวาระที่  ๕.๖) 

๗. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่่า  ซึ่ง  นายอัครเดช  วงษ์พิทักษ์โรจน์  
และนายวิชัย  สุดสวาสดิ์  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๗) 

๘. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาแก้ไขปัญหายางพาราตกต่่าอย่างครบวงจรและยั่งยืน  ซึ่ง  นายสฤษฏ์พงษ์  
เกี่ยวข้อง  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๘) 

๙. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา 
ราคากุ้งตกต่่า  ซึ่ง  นายณัฐวุฒิ  ประเสริฐสุวรรณ  เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๙) 

๑๐. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ  
พิจารณาศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาราคากุ้งตกต่่า  ซึ่ง  นางสาวสุณัฐชา  โล่สถาพรพพิธิ  
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๐) 

๑๑. ญัตติ  เรื่อง  ขอให้สภาผู้แทนราษฎรร่วมกันพิจารณาหามาตรการ
และแนวทางการแก้ปัญหาและป้องกันราคาพืชผลและสินค้าทางการเกษตรตกต่่า  
เสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อด่าเนินการต่อไป  ซึ่ง  นายสรวงศ์  เทียนทอง   
เป็นผู้เสนอ  (ในระเบียบวาระที่  ๕.๑๑) 

สมาชิกฯ  อภิปราย  โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร  คนที่หนึ่ง  
ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  ที่ประชุมได้มีมติให้ส่งญัตติทั้ง  ๑๑  ฉบับ  ให้คณะรัฐมนตรี
รับไปพิจารณาด่าเนินการต่อไป 

ต่อจากนั้น  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมไดแ้จ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
รายงานตามมาตรา  ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ   
พ.ศ.  ๒๕๔๔  ประจ่าปี  ๒๕๖๕  
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ก่อนที่สมาชิกฯ  อภิปราย  ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้อนุญาตให ้  
นายสุปรีดา  อดุลยานนท์  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  นายประกาศติ  
กายะสิทธิ์  รองผู้จัดการ  สสส.  และผู้แทนจาก  สสส.  เข้าร่วมชี้แจงต่อที่ประชุม   
ตามข้อบังคับฯ  ข้อ  ๓๑ 

ที่ประชุมรับทราบ  ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ  โดยมีรองประธาน 
สภาผู้แทนราษฎร  คนที่สอง  ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่  ผู้จัดการกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ  รองผู้จัดการ  สสส.  และผู้แทนจาก  สสส.  ตอบช้ีแจง 
 
 เลิกประชุมเวลา  ๑๖.๔๖  นาฬิกา 

 
 

(นางพรพิศ  เพชรเจรญิ) 
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
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